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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  ปี  พ.ศ.2557 

วันที ่ 7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมพร    พูลเปี่ยม  ประธานสภา  
2. นายสมนึก  เฮียนตัน  รองประธานสภา  
3. นางสาวศศิกานต์  สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1  
4. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1  
5. นายเหมันต์  แอ่นดอย ส.อบต.ม.2  
6. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 
7. นายประทีป  หลวงจันทร์ ส.อบต.ม.3  
8. นายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  
9. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4  
10. นายพรายงาม  จินดาอินทร์ ส.อบต.ม.4  
11. นางสาวพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5  
12. นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5 
13. นายภูทอน  อ่อนนุ่ม  ส.อบต.ม.6  
14. นายวินัย   พรมมาตร ส.อบต.ม.6 
15.  นายอ านาจ  พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7  
16. นายดิเรก  ภู่คง  ส.อบต.ม.7  
17. นายจิรัฎฐ์  ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม.8   
18. นางทองสุข  แก้วสะแสน ส.อบต.ม.9 
19. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10  
20. นายไพบูลย์  แซ่จ้าง  ส.อบต.ม.10  
21. นายบุญยงค์  เชียงปา  ส.อบต.ม.11  
22. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ์ ส.อบต.ม.12  
23. นางฉลอง  กลิ่นซ้อน ส.อบต.ม.12  
24. นายปรีชา    ยุทธพันธ์  ส.อบต.ม.13 
25. นายทุเรียน  วงราชบุตร ส.อบต.ม.13  
26. นายมาลัย  อยู่ดี  ส.อบต.ม.14  
27. นายชูชีพ  อนุยูร  ส.อบต.ม.14 
28. นายประทวน  นิลรัตนานนท์ ส.อบต.ม.15  
29. นายบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15  
30. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16  
31. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16 
32. นายวิรัชน์  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17  
33. นายประดิษฐ  สุกน้อย  ส.อบต.ม.17  
34. นายจง   สีบัวลา  ส.อบต.ม.18 
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35. นายสัมผัส  เมลกุล  ส.อบต.ม.18  
36. นางดารากร    หล้าหลั่ง  ส.อบต.ม.19  
37. นายมนตรี  อิ่มสมบัติ ส.อบต.ม.19  
38. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20  
39. นายพยุง   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  
40. นายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21  
41. นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ส.อบต.ม.21  
42. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22  
43. นายล าพูน  จุ่นพันธ์  ส.อบต.ม.22  
44. นางสาวน้ าเพชร  กิ่มไร้  ส.อบต.ม.23  
45. นายอดุลย์  บ ารุงจิตร ส.อบต.ม.24  
46. นายสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24 
47. นางล าคลอง  กองแก้ว  ส.อบต.ม.25  
48. นางปภาวรินท์  อชิตพล  ส.อบต.ม.25  
49. นายสังคม  วงภูดร  เลขานุการสภา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ นายก อบต.  
2. นายสัมฤทธิ์  เทียมจันทร์ รองนายก อบต. 
3. นายเที่ยง  สมโภชน์  รองปลัด อบต. 
4. นายชาตรี  วิริยจารี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางบุษบา  ก๊กศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ รักษาการหัวหน้าส านักงานปลัด  
7. นางจ าลอง   บัวอ่อน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
8. นางสาวพิมพา  ค าแสง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
9. นายสมศักดิ์    สุวรรณรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  16 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญชุบ    อ้นศรี  รองนายก อบต.   ลา 
2. นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8   ขาด  
3. นางนงนุช  ใจค า  ส.อบต.ม.23  ลา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
นายสมพร  พูลเปี่ยม   สวัสดีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)  ทุกท่าน  ผมนายสมพร  พูลเปี่ยม  ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  

ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557  วันที่  7  สิงหาคม  2557  มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุม
จ านวน  48  ท่าน  ลา  1  ท่าน  ขาด  1  ท่าน   

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  1.1  ท่านท้องถิ่นอ าเภอโกสัมพีนคร  ท่านปุญญพัฒน์  ชัยชนะได้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ  ในวันนี้ด้วย  ขอเรียนเชิญท่านท้องถิ่นอ าเภอได้พูดคุยกับสมาชิกสภาฯ  ขอเรียน
เชิญ 
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นางสาวปุญญพัฒน์  ชัยชนะ สวัสดีท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ท้องถิ่นอ าเภอโกสัมพีนคร) หัวหน้าชื่อนางสาวปุญญพัฒน์  ชัยชนะ  ต าแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ  

ย้ายมาจากอ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  มาด ารงต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอโกสัมพีนคร  เมื่อ
วันที่  28  กรกฎาคม  2557  เป็นคนนครชุม  จังหวัดก าแพงเพชร  เดิมรับราชการครั้งแรกท่ี
อ าเภอไทรงาม  ย้ายเข้ามาท างานท่ีอ าเภอเมืองก าแพงเพชร  ย้ายไปท างานที่อ าเภอพราน
กระต่าย  ย้ายไปอ าเภอลานกระบือ  ขึ้นด ารงต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอครั้งแรกที่อ าเภอคลองลาน  
เคยได้ร่วมงานกับท่านปลัดสังคม  วงภูดรที่อ าเภอคลองลาน  ในวันนี้ถือโอกาสรายงานตัวต่อที่
ประชุมสภาฯ  อีกท้ังในการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้คงไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมสภาฯ  ได้จนจบ
การประชุมเนื่องจากต้องไปรายงานตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมภู  ถ้า
หากว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ  สามารถปรึกษา
หัวหน้าได้ที่ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอโกสัมพีนคร  หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  09-1838-
3958, 08-4800-8637 

นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรบมือเพ่ือเป็นการต้อนรับท่านท้องถิ่นอ าเภอ   
(ประธานสภาฯ) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  1.2  แนะน าสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  24  บ้านใหม่ชัยมงคล    เรียนเชิญ   
(ประธานสภาฯ) ท่านรายงานตัวต่อสภาฯ 
นายสมบูรณ์  พุทธัง เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.24) ผมนายสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24  บ้านใหม่ชัยมงคล 
นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรบมือเพ่ือเป็นการต้อนรับท่านสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24   
(ประธานสภาฯ) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี   
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2557  วันที่  14  พฤษภาคม  2557  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ  
นายสังคม  วงภูดร เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(เลขานุการสภาฯ) การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2557  วันที ่ 14

พฤษภาคม  2557  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมโดยพิจารณา    
ทีละหน้า  หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้ง  (พิจารณาจากหน้าที่   
๑ - 11) 

นายสมพร  พูลเปี่ยม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการแก้ไข  หรือเพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ   
(ประธานสภาฯ) สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2557  วันที่  14  พฤษภาคม  2557  ขอเชิญ หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมสภาฯ  หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ดังกล่าว  ขอให้
ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2558  วาระท่ี  1  รับหลักการ  ขอเชิญท่านนายกได้กล่าวค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายใน
ล าดับต่อไป  
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นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาว  
(นายก อบต.) มัชฌิมา  จันทราภรณ์  นายก อบต.โกสัมพี  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลโกสัมพี  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโกสัมพีอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีจึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข  1)  เหตุผลเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของ
คณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีตลอด
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นางดารากร  หล้าหลั่ง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางดารากร  หล้าหลั่ง  ส.อบต.ม.19  บ้านวังใหม่   
(ส.อบต.ม.19) เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขตามที่ท่านนายกได้กล่าวแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2558  มีตัวเลขผิดพลาดหลายจุด  ขอให้มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ  ใหม่ให้
ถูกต้องแล้วจึงน าเข้าวาระการประชุมสภาฯ ครั้งใหม่ได้หรือไม่  คิดว่าน่าจะยังพอมีเวลาที่จะ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตัวเลขที่ผิด  
(นายก อบต.) พลาดนั้นมีเพียงไม่ก่ีจุด  จะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แก้ไขตัวเลขให้ตรงตามที่นายกได้แถลง

งบประมาณส่วนที่  1  และส่วนที่  2  เพียงบางจุดเท่านั้น  ขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน   
นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญท่านปลัดสังคม  วงภูดร  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดท า   
(ประธานสภาฯ) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
นายสังคม  วงภูดร เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ  ทุกท่าน 
(ปลัด อบต.) ผมนายสังคม  วงภูดร  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขอชี้แจงเรื่องการจัดท างบประมาณปี พ.ศ. 

2558  มีระยะเวลาที่จ ากัดมาก  นับตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมา  อบต.โกสัมพีมีกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย  การจัดท าเอกสารต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่ต้องเร่งด าเนินการให้ทันตามก าหนดเวลาให้ทันกับ
ห่วงระยะเวลาที่ระเบียบได้ก าหนดไว้  การส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ  ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาฯ  รวมถึงร่างข้อบัญญัติฯ  ต้องส่งไปพร้อมกัน  มีระยะเวลาก าหนดไว้ในการส่งให้
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ต้องได้รับหนังสือน ัดประชุมสภาฯ ล่วงหน้าก่อนเปิดการประชุม
สภาฯ  ไม่น้อยกว่าสามวัน  เจ้าหน้าที่ต้องเร่งด าเนินการจัดท าเอกสารส่งให้ทันต่อเวลา  เรามี
ระยะเวลาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  
สิงหาคม 2557 ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้แนบรายละเอียดช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานการประชุม
สภาฯ  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
วันที่  3  สิงหาคม  2557  ส่งหนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2557 
วันที่  7  สิงหาคม  2557  เวลา  09.00 – 15.00 น.  พิจารณารับหลักการ  (รับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558) 
วันที่  7  สิงหาคม  2557  เวลา  15.00  น. – วันที่  8  สิงหาคม  2557  เวลา  16.30 น. 
เสนอแปรญัตติ 
วันที่  9  สิงหาคม  2557  เวลา  09.00  น  เป็นต้นไป  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
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วันที่  10  สิงหาคม  2557  คณะกรรมการแปรญัตติส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติให้กับประธานสภาฯ 
วันที่  11  สิงหาคม  2557  ส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ง  2  
พร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ     และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ภายหลังมีการแปรญัตติ 
วันที่  15  สิงหาคม  2557  ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  พิจารณาวาระท่ี  
2  ขั้นแปรญัตติและพิจารณาวาระท่ี  3  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สาเหตุหนึ่งที่มีส่วนให้ตัวเลขตามร่างข้อบัญญัติ
ผิดพลาดสืบเนื่องจากภายหลังที่ได้จัดท าข้อบัญญัติเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะจัดส่งให้กับสมาชิก
สภาฯ  ทางอบต.  ก็ได้รับทราบเรื่องจากจังหวัดโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือระบบ
ไลน์ให้ประมาณการรายจ่ายเพิ่มข้ึนเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กเล็กเข้าในงบประมาณรายจ่ายด้วยโดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ท าให้
ตัวเลขในการจัดท างบประมาณเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน  48  ล้าน  แต่ก็ไม่มีหนังสือสั่งการออกมาให้
ทราบ  จนภายหลังที่ท าร่างข้อบัญญัติเสร็จเรียบร้อยก็ได้ทราบจากท้องถิ่นจังหวัดผ่านทางไลน์ว่า
ให้ด าเนินการจัดท างบประมาณแบบเดิมไปก่อน  ก็เลยไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  เงินเดือนและค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กเล็กไว้ในร่างข้อบัญญัติ  แต่ตัวเลขท่ี
ได้ประมาณการไว้ไม่ได้ถอดออก  หนังสือเชิญประชุมสภาฯ  ก็จัดส่งไปแล้ว  เป็นเหตุให้แก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติไม่ทัน  ก็คาดว่าจะแจ้งให้สภาฯ ได้รับทราบในที่ประชุม  ในปีนี้ก็ต้องรอเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมฯ  เพ่ือน ามาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และเงินเดือนค่าตอบแทนครูศูนย์
เด็กเล็ก  ก็เป็นผลดีที่กรมส่งเสริมฯ  โอนเงินมาเพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ
เงินเดือนค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กเล็ก  เป็นการสะดวกในการเบิกจ่ายเงินเพราะถือจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ผมขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ  ได้เข้าใจ  การเปลี่ยนแปลงตัวเลขก็มีไม่มาก
เฉพาะในส่วนที่  1  และส่วนที่  2  ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ขออภัยและขอยอมรับว่า
แก้ไขเอกสารให้ไม่ทัน  ในการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เป็นวาระท่ี  2  
ขั้นแปรญัตติและพิจารณาวาระท่ี  3  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

นางดารากร  หล้าหลั่ง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางดารากร  หล้าหลั่ง  ส.อบต.ม.19  บ้านวังใหม่  ดิฉัน   
(ส.อบต.ม.19) ไม่ได้ประท้วง  และเกรงว่าสมาชิกสภาฯ  จะสับสนและขอให้ท่านเลขาสภาฯ  ได้บันทึกค าพูด

ของดิฉันลงในรายงานการประชุมสภาฯ  ด้วย   
นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ม.6     
(ประธานสภาฯ)  
นายวินัย  พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวินัย  พรมมาตร  ส.อบต.ม.6  ผมขอเรียนถามท่านปลัด     
(ส.อบต.ม.6) การแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ต่อสภาฯ  โดยท่านนายก

มัชฌิมาในวันนี้  ถ้าเกิดว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสภาฯ  ผมก็ขอเสนอให้ท่านนายกได้แถลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในวันนี้เลย  แต่เรื่องตัวเลขท่ีเกิดการ
ผิดพลาดนั้น  เมื่อวานได้มีการประชุมสภาฯ  นอกรอบ  แต่ก็มีสมาชิกสภาฯ  บางท่านที่ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมสภาฯ  นอกรอบท่ีมีการประชุมเมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2557  ที่ผ่านมา  ในที่
ประชุมสมาชิกสภาฯ  ได้ตกลงกันในที่ประชุมแล้วว่าในวันประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ครั้งที่  1  วันที่  7  สิงหาคม  2557  ในเวลาที่ท่านนายกได้กล่าวค าแถลงงบประมาณ  ก็จะให้
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สมาชิกสภาฯ  ได้ท าการแก้ไขตัวเลขท่ีผิดพลาดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ฉบับที่สมาชิกสภาฯ  ได้รับแจกพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ   
ให้ตรงกับที่ท่านนายกได้แถลง  เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน  ขอเรียนถามท่านปลัดว่าจะเป็นการ
กระท าท่ีผิดระเบียบหรือไม่  และในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านก็จะได้รับหนังสือนัดประชุมสภาฯ  อีกครั้งพร้อมกับได้รับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ภายหลังมีการแปรญัตติ  ซึ่งตัวเลขที่
ปรากฏจะเป็นตัวเลขที่มีการแก้ไขอย่างถูกต้อง   

นายสังคม  วงภูดร เรียนท่านประธานสภาฯ  ขณะนี้ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ท าการแก้ไขตัวเลขในตารางที่ท่านนายก  
(ปลัด อบต.)   แถลงและจะถ่ายเอกสารแจกให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านในที่ประชุมนี้  ส่วนรายละเอียดในส่วนที่  

3  ในร่างข้อบัญญัติฯ  ที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้รับนั้นถูกต้องแล้ว  โครงการของแต่ละหมู่บ้านที่
ปรากฏในร่างข้อบัญญัติฯ  ถูกต้อง  ผมขอน าเรียนว่าการแก้ไขตัวเลขในวันนี้พร้อมกับที่ท่าน
นายกได้แถลงงบประมาณไปนั้นไม่ผิด   

นายสมพร  พูลเปี่ยม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเรียนเชิญ  ถ้าไม่มีผมขอให้ท่านนายกแถลงงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) ต่อไป 
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์  นายก อบต.โกสัมพี   
(นายก อบต.) (กล่าวแถลงงบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข  1)    
นายสมพร  พูลเปี่ยม ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณางบประมาณว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  แล้วผมจะเปิด  
(ประธานสภาฯ) โอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายในวาระรับหลักการ  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2557  ก็

ได้มีการประชุมสภาฯ  นอกรอบ  ความผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขร่างข้อบัญญัติฯ  ส่วนหนึ่งเกิด
จากตัวท่านสมาชิกสภาฯ  บางหมู่บ้านที่ไม่ยอมส่งโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
จาก อบต.  เจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งก่อนที่จะมีการจัดท าร่างข้อบัญญัติ  ท่านไม่ยอมส่ง  ท่านมาส่ง
ภายหลังที่ได้มีการจัดท าร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว  ท าให้ต้องมีการแก้ไข  ตัวเลขก็เกิดการ
คลาดเคลื่อน  ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ  ต้องให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่  ส่งโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ได้ท างานได้อย่างราบรื่นและทันต่อเวลา     

  (พักรับประทานอาหารว่าง  10  นาที)  
นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงร่างข้อบัญญัติฯ  ในส่วนที่  3  และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  ได้อภิปราย  
(ประธานสภาฯ) 
นายสังคม  วงภูดร เรียนท่านประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ปลัด อบต.)   ส่วนที่  3  รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558  ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาตั้งแต่แผนงานงบกลาง  จะเริ่มให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้
อภิปรายตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไป  (เชิญหัวหน้าส่วน  ผอ.กอง  ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
ของแต่ละกอง)  

พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(หัวหน้าส านักงานปลัด)   ผม พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ  หัวหน้าส านักงานปลัด  (ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณส านักงาน

ปลัด) 
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นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ผู้อ านวยการกองช่าง)   ผมนายชาตรี  วิริยจารี  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณกองช่างพร้อมทั้ง

ขอให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  11  และหมู่ท่ี  20  ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการก่อสร้างถังน้ าใสหมู่ที่  11  บ้านหนองเตาอิฐ  และโครงการก่อสร้างถังน้ าใส  หมู่ที่  20  
บ้านคลองแตงโม  เนื่องจากท้ัง  2  โครงการเป็นการก่อสร้างระบบประปาที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ
เป็นการก่อสร้างบางส่วนของระบบประปา) 

นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  11  บ้านหนองเตาอิฐชี้แจง  
(ประธานสภาฯ) 
นายสมนึก  เฮียนตัน เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก  เฮียนตัน ส.อบต.ม.11 และท าหน้าที่รองประธานสภาฯ  
(รองประธานสภาฯ) ผมได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่  11  บ้านหนองเตาอิฐ  เป็นระยะเวลา

ร่วม  10  ปี  ผมทราบว่างบประมาณในการก่อสร้างต้องใช้งบประมาณที่มีมูลค่าสูงถึง  
3,000,000.-  บาท  ก็ได้ท าประชาคมหารือกับชาวบ้านโดยได้ผลสรุปคือจะขอก่อสร้างปีละ
อย่าง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จึงขอเป็นการก่อสร้างถังน้ าใส  งบประมาณในการ
ก่อสร้าง  606,000.-  บาท  ในการจ่ายขาดเงินสะสมในแต่ละปี  หมู่ที่  11  บ้านหนองเตาอิฐ
ไม่ขอรับการจ่ายขาดเงินในสะสม  ในปีงบประมาณถัดไปก็จะขอก่อสร้างโรงสูบน้ า  และท าหอถัง
สูงไปตามล าดับจนครบระบบประปาที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งระบบ  ถ้าไม่ท า
แบบนี้ชาวบ้านหมู่ที่  11  บ้านหนองเตาอิฐก็จะไม่มีน้ าประปาใช้  ปัจจุบันนี้อาศัยใช้น้ าประปา
กับหมู่ท่ี  1  บ้านท่าคูณ  น้ าประปาบางวันก็ไหลบางวันก็ไม่ไหล  เวลาน้ าประปาไหลก็ไหลเบา
มาก  หมู่บ้านหนองเตาอิฐมีแม่น้ าปิงไหลผ่านแต่ไม่มีระบบน้ าประปาหมู่บ้านใช้ภายในหมู่บ้าน  
ขอชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ   

นายสมพร  พูลเปี่ยม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเรียนเชิญ  ถ้าไม่มีเชิญสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  20  ชี้แจง   
(ประธานสภาฯ)  
นายพยุง  พึ่งช้าง เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย   
(ส.อบต.ม.20)  พยุง  พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม  ปัญหาเรื่องน้ าประปาเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน

นับสิบปี  น้ าไม่ใส  ไม่สะอาด  พอเข้าสู่ฤดูแล้งน้ าในบ่อบาดาลก็ไม่พอสูบที่จะมาผลิตน้ าประปา
ให้ชาวบ้านใช้  จึงได้ขอให้มีการก่อสร้างถังน้ าใสพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่  ทุกวันนี้น้ าประปา
หมู่ที่  20  น้ าขุ่นมาก  ใช้เพื่อการบริโภคไม่ได้  ใช้ได้เพียงอุปโภค  ขอชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  ได้อภิปราย   
(ประธานสภาฯ) 
นายวิโรจน์  บุญต่อ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ส.อบต.ม.3) ผมนายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง  ขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  20  

บ้านคลองแตงโม  งบประมาณด าเนินการโครงการก่อสร้างถังน้ าใส  จ านวน  806,000.-  บาท
นี้เป็นงบประมาณสองปีซ้อนเลยหรือไม่  เพราะท่านนายกได้แจ้งแล้วว่าจะให้งบประมาณด้าน
โครงสร้างพื้นฐานหมู่บ้านละห้าแสนบาท 

นายพยุง  พึ่งช้าง เรียนท่านประธานสภาฯ  งบประมาณปีเดียว   
(ส.อบต.ม.20) 
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  นายกขออนุญาตชี้แจงเรื่องงบประมาณหมู่ท่ี  20   
(นายก อบต.) นายกก็เห็นแล้วว่าได้งบประมาณท่ีสูงกว่าหมู่บ้านอ่ืน  คณะผู้บริหารก็ได้ปรึกษากันก็ได้ว่า

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าเพ่ือการบริโภคและอุปโภคเป็นอย่างมาก  พร้อมได้
ปรึกษากับสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  20  แล้วว่าโครงการล าดับที่สองท่ีผ่านการประชาคมเป็น
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โครงการอะไรก็รับค ายืนยันจากท่านสมาชิกว่าขอยึดโครงการล าดับที่หนึ่งคือการก่อสร้างระบบ
ประปา  เพราะเป็นปัญหาส าคัญที่ชาวบ้านต้องการให้มีการแก้ไขปัญหามากที่สุด  เรื่องน้ าเพ่ือ
การบริโภค  และอุปโภคเป็นเรื่องส าคัญที่สุด  ได้รับงบประมาณเท่าไรก็ยินดี  ถ้าปีนี้สร้างไม่
ส าเร็จก็จะรอสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป  คณะผู้บริหารก็เห็นว่าในเมื่อสร้างแล้วก็ควรที่
จะสร้างแล้วชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้เลย  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  ก็ขอสภาฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  20  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม   
(ประธานสภาฯ) 
นายวิทยา  หาญมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.20) ผมนายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม  ผมขอแจ้งปัญหาเรื่องน้ าประปา

ส าหรับหมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโมเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด  จะสังเกตได้เวลาที่หมู่ที่  20  จะมี
กิจกรรมต่าง ๆ  หรือจัดงานประเพณีต่าง ๆ  จะต้องมีการขอให้อบต.บริการส่งน้ าให้ใช้ตลอด  
เพราะน้ าไม่พอใช้  ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปในปีนี้ก็ขอให้สภาฯ  ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างถังน้ าใส  จ านวนเงิน  806,000.-  บาท  และใน
ปีงบประมาณถัดไปหมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโมไม่ขอรับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ได้  
เราต้องการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านจริง ๆ  ขอให้สภาฯ  ได้พิจารณา 

นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  ได้อภิปราย   
(ประธานสภาฯ) 
นายวินัย  พรมหมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย  
(ส.อบต.ม.6) วินัย  พรมมาตร  ส.อบต.ม.6  บ้านไร่ล าปาง  ในกรณีหมู่ที่  20  งบประมาณ  806,000.-  

บาท  เมื่อด าเนินโครงการแล้วใช้งานได้เลยหรือไม่  ถ้าใช้ได้ผมก็พอรับแต่  แต่กรณีของหมู่ที่  
11  งบประมาณในการก่อสร้างทั้งระบบ  3,000,000.-  บาท  ปีนี้ท่านได้รับงบประมาณใน
การก่อสร้าง  606,000.-  บาท  กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบท่านต้องใช้เวลาถึง  5  ปี  กว่า
จะเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ  อีกทั้งงบประมาณจ านวน  3,00,000.-  บาท  ท่านจะขอรับจาก
อบต.โกสัมพีที่เดียวเลยหรือ     

นายสมนึก  เฮียนตัน เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก  เฮียนตัน ส.อบต.ม.11 และท าหน้าที่รองประธานสภาฯ  
(รองประธานสภาฯ) งบประมาณจ านวน  3,000,000.-  บาท  ผมจะขอรับจาก อบต.โกสัมพีที่เดียว  จะใช้เวลานาน

กี่ปีกว่าที่ระบบประปาจะเสร็จสมบูรณ์ผมก็จะรอ  ถ้าหากมีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  หมู่ที่  
11  บ้านหนองเตาอิฐ  ไม่ขอรับการจ่ายขาดเงินสะสม  จะขอเพียงเงินงบประมาณในแต่ละปี
เท่านั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ได้รับการด าเนินการก่อสร้างถังน้ าใสผมก็จะเอา
น้ าประปาใส่ไว้  เวลามีงานวัดผมก็จะได้ใช้น้ า  ใช้ประโยชน์ได้  และผมก็จะสร้างไปเรื่อย ๆ  
จนกว่าจะได้ระบบประปาท่ีสมบูรณ์แบบ 

นายวินัย  พรมหมาตร ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ส.อบต.ม.6) ผมนายวินัย  พรมมาตร  ส.อบต.ม.6  ผมมิได้ท้วงติง  แต่ผมเป็นห่วงว่าอีกตั้ง  5  ปีกว่าท่านจะ

ได้ใช้น้ าประปา  แต่ถ้าท่านยื่นยันว่าใช้ประโยชน์ได้แน่นอนผมก็ไม่ติดใจ  และท่านก็แจ้งแล้วว่า
ท่านจะไม่ขอรับงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ส าหรับหมู่ที่  20  ก็เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนจริง ๆ ผมก็ยินดี  

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขอชี้แจงต่อสภาฯ  บางครั้งในการแก้ไขปัญหาให้กับ  
(นายก อบต.) พี่น้องประชาชนในยามฉุกเฉิน  เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  ผู้บริหารก็ไม่สามารถท่ีจะนิ่งเฉยได้  ก็ต้อง

เข้าไปดูแลช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  แต่เมื่อสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  20  มีความประสงค์ที่จะน า
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งบประมาณประจ าปี  2  ปีมารวมกันสภาฯ  ก็น่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ส าหรับหมู่ที่  
11  สมาชิกสภาฯ  ก็ได้กล่าวต่อที่ประชุมแล้วว่าจะไม่ขอรับการจ่ายขาดเงินสะสมเพราะได้เงิน
งบประมาณประจ าปีเป็นจ านวนเงินที่สูงแล้ว   

นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  24  ได้อภิปราย   
(ประธานสภาฯ) 
นายอดุลย์  บ ารุงจิตร เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย   
(ส.อบต.ม.24) อดุลย์  บ ารุงจิตร  ส.อบต.ม.24  บ้านใหม่ชัยมงคล  หมู่ที่  11   มีจ านวนครัวเรือนก่ีครัวเรือนที่

ต้องการใช้น้ าประปา   
นายสมนึก  เฮียนตัน เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก  เฮียนตัน ส.อบต.ม.11 และท าหน้าที่รองประธานสภาฯ  
(รองประธานสภาฯ) หมู่ที่  11  บ้านหนองเตาอิฐมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  167  ครัวเรือน  ที่ไม่มีน้ าประปาใช้ก็

จ านวนประมาณครึ่งหนึ่งของหมู่บ้าน  ในปัจจุบันน้ าประปามีใช้แต่ไม่เพียงพอกับการใช้ของ
ชาวบ้าน  เปิดน้ าประปาแทบจะไม่ไหลเลยเนื่องจากหมู่ที่  11  อยู่ในพื้นท่ีสูง  น้ าประปาจากหมู่
ที่  1  แรงดันน้ าประปาจากหมู่ที่  1  ก็ส่งมาไม่ไหว  วัดหนองเตาอิฐน้ าประปาไม่ไหลเลยครับ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  ได้อภิปราย   
(ประธานสภาฯ) 
นายวิโรจน์  บุญต่อ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย   
(ส.อบต.ม.3) วิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง  ที่ผมถามเรื่องงบประมาณของหมู่  20  ก็เพ่ือ

ความสบายใจของสมาชิกสภาฯ อีกหลาย ๆ หมู่บ้านที่สงสัยว่าท าไมหมู่ที่  20  จึงได้รับ
งบประมาณมากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ  

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่ม  ถ้าไม่มีขอให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง  
(ประธานสภาฯ) งบประมาณต่อไป   
นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ผู้อ านวยการกองช่าง)   ส าหรับโครงการก่อสร้างถังน้ าใสหมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม  โครงการนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ  

ยังใช้การไม่ได้  ถ้าจะใช้การได้สมบูรณ์แบบก็จะใช้งบประมาณท้ังสิ้นสามถึงสี่ล้านบาท  ขอน า
เรียนให้สภาฯ  ได้รับทราบ  (ชี้แจงงบประมาณกองช่างต่อ, รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
หมายเลข  1) 

นางบุษบา  ก๊กศรี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ผู้อ านวยการกองคลัง)   ดิฉันนางบุษบา  ก๊กศรี (ชี้แจงงบประมาณกองคลัง, รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย  เรียนเชิญ  
(ประธานสภาฯ) 
นายวิทยา  หาญมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม  
(ส.อบต.ม.20) แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้าที่  56  ข้อ  2  ค่าวัสดุ  ข้อ  2.1  ประเภท

ค่าวัสดุกีฬา  งบประมาณ  100,000.-  บาท  อยากทราบว่างบประมาณตัวนี้ลดลงจากปีท่ีแล้ว
ใช่หรือไม่  จากท่ีเคยได้หมู่ละ  7,000.-  บาท  ในปีนี้ลดเหลือหมู่ละ  4,000.-  บาท  ถูกต้อง
หรือไม่  

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ปีที่ผ่านมางบประมาณตั้งไว้ที่  170,000.- บาท  ปีที่ผ่านมา  
(นายก อบต.)  ได้ประกาศสอบราคา  ผู้รับเหมาเกิดฟันราคา  แล้วได้สินค้าท่ีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร  ปี

นี้นายกจึงคิดว่าจะใช้วิธีตกลงราคาและเราจะซื้อสินค้าจากโรงงานที่ผลิตโดยตรง  เราน่าจะได้
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  ได้ปริมาณอุปกรณ์กีฬาที่มากข้ึนด้วย  

 



๑๐ 
 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย  เรียนเชิญ  
(ประธานสภาฯ) 
นายสมนึก  เฮียนตัน เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก  เฮียนตัน ส.อบต.ม.11 และท าหน้าที่รองประธานสภาฯ  
(รองประธานสภาฯ) ขอเรียนถามท่านนายก  โครงการสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  ไม่เห็นมีในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.2558 
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตให้ท่านรองปลัดเที่ยง  สมโภชน์ชี้แจงให้สภาฯ  
(นายก อบต.)  ได้รับทราบ  
นายเที่ยง  สมโภชน์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(รองปลัด อบต.) ผมนายเที่ยง  สมโภชน์  รองปลัด อบต.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีหนังสือสั่งการให้

ระงับการด าเนินการโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
เป็นต้นไป  จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ได้   

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย  เรียนเชิญ  ส าหรับโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์  
(ประธานสภาฯ) ราชันปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ไว้สอบถามในวาระอ่ืน ๆ  
นายวิทยา  หาญมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม    
(ส.อบต.ม.20) ขอสอบถามงบประมาณกองคลัง  แผนงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ  หน้าที่  16  1.3 ค่า

เช่าบ้าน  ตั้งไว้  250,000.-  บาท  ท าไมจึงตั้งงบประมาณไว้สูงขนาดนี้   
นางบุษบา  ก๊กศรี เรียนท่านประธานสภาฯ การตั้งงบประมาณค่าเช่าบ้านของกองคลัง จ านวน  250,000.-  บาท    
(ผู้อ านวยการกองคลัง) เนื่องจากมีพนักงานจ านวนถึง  7  คนที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้าน  ทั้งปีก็เป็นเงินจ านวนหลาย

บาท    แต่ละคนเบิกในอัตราที่แตกต่างกันไป  สิทธิ์ในการเบิกจ่ายแต่ละคนไม่เท่ากัน  จึงได้
ประมาณการไว้ดังที่ปรากฏในร่างข้อบัญญัติฯ 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  เป็นการตั้งจ่ายตามสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
(นายก อบต.) 
นายวิทยา  หาญมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขอเรียนถามว่าเรามีเกณฑ์ในการเบิกจ่ายหรือไม่  พนักงาน  1     
(ส.อบต.ม.20) คน  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าไร  มีบรรทัดฐานในการเบิกจ่ายหรือไม่  เราใช้มาตรฐานเดียวกันได้

หรือไม่ในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
นางบุษบา  ก๊กศรี เรียนท่านประธานสภาฯ   ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านจะ   
(ผู้อ านวยการกองคลัง) เบิกจ่ายตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด  มีอัตราการเบิกจ่ายตามซี  ตามขั้นเงินเดือน   
นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  13  ได้อภิปราย   
(ประธานสภาฯ) 
นายปรีชา  ยุทธพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย    
(ส.อบต.ม.13) ปรีชา  ยุทธพันธ์  ส.อบต.ม.13  บ้านบุ่งตะคร้อ  ผมขอเรียนคณะผู้บริหารเรื่องการจัดท า

งบประมาณ  หมู่บ้านใดที่ได้รับงบประมาณเหลื่อมล้ าไปมากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ  ก็ขอให้คณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาสักนิด  ในการพิจารณางบประมาณในครั้งต่อ ๆ ไปก็ขอให้ความยุติธรรมกับ
หมู่บ้านอื่น ๆ บ้าง  ขอฝากคณะผู้บริหารไว้ด้วย 

นายสมพร  พูลเปี่ยม   ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการอภิปราย  ขอเชิญ  ขณะนี้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ   
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ได้เสร็จสิ้น  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใดต้องการที่จะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ



๑๑ 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  วาระท่ี  1  รับหลักการ  หากท่าน
สมาชิกสภาเห็นควรรับหลักการขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ  48  เสียง  ไม่รับหลักการ  -  เสียง 
   (พักรับประทานอาหารม้ือเที่ยง)  
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ระเบียบวาระท่ี  3.2  สภา อบต.โกสัมพีเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ  เพ่ือแต่งตั้งเป็น  
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกสภาฯ  สามารถเสนอรายชื่อได้ไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  

7  คน  เชิญเสนอ 
นายวิรัชน์  มีโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิรัชน์  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17  บ้านดงซ่อม  ขอเสนอนายพยุง   
(ส.อบต.ม.17)   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ) 
นายเหมันต์  แอ่นดอย  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายเหมันต์  แอ่นดอย  ส.อบต.ม.2  บ้านหนองแดน  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.2)   
นายวิโรจน์  บุญต่อ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.3)   
นายเหมันต์  แอ่นดอย เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายเหมันต์  แอ่นดอย  ส.อบต.ม.2  บ้านหนองแดน  ขอเสนอ   
(ส.อบต.ม.2)   นายพรายงาม  จินดาอินทร์  ส.อบต.ม.4  บ้านมะเดื่อชุมพร 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวลาชัย  นินขลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5  บ้านโกสัมพี  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.5)   
นายนิด  ดีประชา เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายนิด  ดีประชา  ส.อบต.ม.2  บ้านหนองแดน ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.2)   
นายอดุลย์  บ ารุงจิตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายอดุลย์  บ ารุงจิตร  ส.อบต.ม.24  บ้านใหม่ชัยมงคล  ขอเสนอ   
(ส.อบต.ม.24)   นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิรัชน์  มีโพธิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิรัชน์  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17  บ้านดงซ่อม  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.17)   
นายไพรัตน์  มีชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21  บ้านหนองบง  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.21)   
นางทองสุข  แก้วสะแสน  เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางทองสุข  แก้วสะแสน  ส.อบต.ม.9  บ้านท่าพุทรา  ขอเสนอ   
(ส.อบต.ม.9)   นายจิรัฎฐ์  ฐิติพงษ์ภักดิ์  ส.อบต.ม.8  บ้านเขาชัยโพธิ์ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิทยา  หาญมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.20)   



๑๒ 
 

นายบุญเลิศ  ข าวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15  บ้านไร่พิจิตร ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.15)   
นายวิทยา  หาญมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม  ขอเสนอ   
(ส.อบต.ม.20)   นางพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5  บ้านโกสัมพี 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพยุง  พึ่งช้าง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายพยุง  พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.20)   
นายวินัย  พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  นายวินัย  พรมมาตร  ส.อบต.ม.16  บ้านไร่ล าปาง ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.6)   
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการเสนอชื่ออีกหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)     
นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
(เลขานุการสภาฯ)   แปรญัตติ  ก าหนดการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ภายหลังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  หาก
สมาชิกสภาฯ  มีความต้องการเสนอเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
สมาชิกสภาฯ  สามารถยื่นเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยเสนอได้ตั้งแต่วันที่  7  
สิงหาคม  2557   เวลา  15.30  น. ถึงวันที่  8  สิงหาคม  2557  เวลา  16.30  น.  วันที่  
9  สิงหาคม  2557  เวลา  09.00  น.  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ,  รองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ  พร้อมกับร่วมกันพิจารณาข้อเสนอขอแปรญัตติ  วันที่  9  สิงหาคม  2557  
คณะกรรมการแปรญัตติส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้กับประธานสภาฯ  การ
เสนอแปรญัตติสามารถยื่นแปรญัตติได้เฉพาะการปรับลดงบประมาณรายจ่าย  หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของโครงการต้องได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร   

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการเสนอชื่ออีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)    สภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3.2  สภา อบต.โกสัมพีเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ  เพ่ือแต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ  ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวน  5  ท่าน  ประกอบด้วย 
1.  นายพรายงาม  จินดาอินทร์ ส.อบต.ม. 4  

 2.   นายจิรัฎฐ์    ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม. 8  
 3.   นางพิชชา   สัตย์ค า  ส.อบต.ม. 5  

4.  นายพยุง   พ่ึงช้าง   ส.อบต.ม. 20 
5.  นายวิทยา    หาญมนตรี ส.อบต.ม. 20  
ท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบหรือไม่  หากสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ก าหนดการยื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่  7  สิงหาคม   
(ประธานสภาฯ)    2557   เวลา  15.30  น. ถึงวันที่  8  สิงหาคม  2555  เวลา 16.30  น. ท่านสมาชิกสภาฯ  

เห็นด้วยหรือไม่  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 



๑๓ 
 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  4.1  ท่านสมศักดิ์  สุวรรณรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  16  มีเรื่องจะประชาสัมพันธ์  

เรียนเชิญ 
นายสมศักดิ์  สุวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  16) ผมนายสมศักดิ์  สุวรรณรัมย์  ขอประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยวันที่  15  สิงหาคม  2557  

วัดสังฆานุภาพ  (บ้านทุ่งธารทอง)  จะจัดโครงการจิบกาแฟแชร์ความคิดหรือสภากาแฟ    
หน่วยงานหลักท่ีเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร  และส านักงานโยธาธิการจังหวัดก าแพงเพชร  ในช่วงเช้าเวลา  07.00  น. จะมีพิธี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  มีคณะก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอโกสัมพีนครเข้าร่วมโครงการ
ผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ  ในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสรับฟังการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. 2558  ตั้งแต่ต้น  ผมขอฝากหลักในการ
ท างานเป็นอักษรย่อ  ค.ว.ย.  ค. คือ  หัดคิด  ว. คือ  หัดวิเคราะห์  ย. คือหัดแยกแยะ  ให้
พิจารณาดูความเสมอภาคทางด้านความเจริญไม่ควรคิดถึงความเสมอภาคทางด้านเม็ดเงินหรือ
งบประมาณ  ขอบคุณครับ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการแจ้งข่าวหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  เรียนเชิญ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายชาตรี  วิริยจารี  ผู้อ านวยการกองช่าง  มีเรื่องจะแจ้ง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ให้ทราบเรื่องไฟฟ้า  หมู่บ้านที่ได้ด าเนินการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยหมู่ที่  2, 1, 14,  

20,  4,  6,  7  และ  15  ส าหรับหมู่บ้านที่ก าลังด าเนินการจ่ายเงินประกอบด้วยหมู่ที่  5,  
12,  23  และ  25  และในขณะนี้การไฟฟ้าก็ได้เริ่มด าเนินการแล้วในบ้างหมู่บ้าน  ถ้าสมาชิก
สภาฯ  ต้องการที่จะทราบว่าการไฟฟ้าจะเข้าด าเนินการให้เมื่อใดให้เข้ามาถ่ายเอกสารหนังสือต้น
เรื่องได้ที่อบต.แล้วไปสอบถามได้ที่การไฟฟ้าจังหวัดก าแพงเพชร  การเข้าด าเนินการบางครั้งการ
ไฟฟ้าก็แจ้งมาที่ อบต.  บางครั้งก็ไม่ได้แจ้ง  ส าหรับโครงการที่จะมีการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมขอให้สมาชิกเสนอโครงการให้กองช่างภายในวันนี้  เรื่องการขุดสระมีอีก  10  หมู่บ้านที่ยัง
ไม่ได้ส่งรายชื่อที่จะขุดสระให้กองช่างของให้ส่งให้กองช่างด้วย  แต่ในขณะนี้รถแบ็คโฮยังส่งซ่อม
อยู่  ยังไม่สามารถให้บริการกับประชาชนได้  ขณะนี้ยังด าเนินการขุดไปได้เพียงหมู่ที่  5  จ านวน  
1  สระ  ผมก็เกรงเช่นกันว่าจะด าเนินการให้ไม่ทัน  โครงการดังกล่าวเป็นการอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบ  โครงการที่จะเสนอเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
(ประธานสภาฯ) จะต้องเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  มิฉะนั้นไม่สามารถด าเนินโครงการได้  มีสมาชิก

สภาฯ  ท่านใดจะแจ้งข่าวหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระอ่ืน ๆ   
นายวิรัชน์  มีโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิรัชน์  มีโพธิ์  ขออนุญาตเรียนถามท่านนายก  เงินกลุ่ม 
(ส.อบต.ม.17) วิสาหกิจชุมชนได้รับการอนุมัติจ่ายหรือยัง  
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  นายกอนุมัติจ่ายเรียบร้อยแล้ว  เพ่ิงจะอนุมัติจ่ายเช็คเม่ือช่วงที่ 
(นายก อบต.) พักรับประทานอาหารเที่ยงนี้เอง  
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการแจ้งข่าวหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  เรียนเชิญ 
(ประธานสภาฯ) 
 



๑๔ 
 

นายพยุง  พึ่งช้าง เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายพยุง  พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม  ขอเรียนถาม 
(ส.อบต.ม.20) เรื่องการด าเนินการโครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรน้อมน ากระแสพระ

ราชด ารัสสู่ปวงประชาอาสาสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  86  พรรษา  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  แล้วพอจะมีทางอ่ืนที่จะช่วยท าให้ด าเนินโครงการได้หรือไม่  ถ้าเราจะด าเนินการ
ในลักษณะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้ยากไร้  สามารถด าเนินการได้หรือไม่  ขอเรียนถามผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตให้ท่านรองปลัดได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
(นายก อบต.) 
นายเที่ยง  สมโภชน์ เรียนท่านประธานสภาฯ  กรมส่งเสริมฯ  ได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่ปี 
(รองปลัด อบต.) งบประมาณ พ.ศ. 2556  ฉะนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จึงไม่สามารถด าเนินการได้  

อปท.ใดที่ได้ด าเนินโครงการไปแล้วนั้นขณะนี้ สตง.ก าลังแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชดใช้เงินที่
ได้ด าเนินโครงการไป  ทาง อบต.โกสัมพีก็มิได้นิ่งเฉยได้พยายามหาแนวทางต่าง ๆ ที่จะสามารถ
น ามาอ้างอิงเพ่ือให้ด าเนินโครงการดังกล่าวได้  อบต.ก็ได้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับมอบบ้านเทิดไท้แล้ว
จ านวน  2  ราย  แต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้   

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ก็ไม่ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไรดี  ก็ได้ปรึกษากัน   
(นายก อบต.) ถ้าท าแล้วไม่ถูกต้องก็ไม่อยากจ าท า  อย่างไรแล้วก็ขอเวลาสักระยะจะน าเรื่องนี้ไปปรึกษากับ

จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง  เงินงบประมาณก็ยังคงตั้งไว้อยู่  ในการประชุมสภาฯ  ในวันที่  15  
สิงหาคม  2557  จะให้ค าตอบในเรื่องนี้กับท่านสมาชิกสภาฯ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอหารือสิ่งที่เป็นไปได้ผมอยากให้ช่วยเหลือ  งบประมาณส่วนไหนก็ได้ทีสามารถน ามาด าเนินการ     
(ประธานสภาฯ) ให้ได้และถูกต้องตามระเบียบ  ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  สงสารความรู้สึก

ของผู้ที่จะได้รับมอบบ้านแล้วไม่ได้รับมอบ  ช่างก็เข้าส ารวจประมาณการเรียบร้อยแล้ว  เชิญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  2 

นายเหมันต์  แอ่นดอย เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายเหมันต์  แอ่นดอย  ส.อบต.ม.2  บ้านหนองแดน     
(ส.อบต.ม.2) เรียนท่านนายก  ท่านปลัด  ท่านรองปลัด  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  เรื่องการจัดท าเอกสารต่าง ๆ  

ในการประชุมสภาฯ  ในครั้งต่อ ๆ ไป  คงจะไม่เกิดการผิดพลาดอย่างในวันนี้อีก ขอฝากด้วยครับ 
พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวัน  
(หัวหน้าส านักงานปลัด) แม่แห่งชาติที่ว่าการอ าเภอโกสัมพีนคร  และท่ีท างานองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีโครงการ

ปลูกวันแม่เก่ียววันพ่อ  และเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล
โกสัมพี  (แจ้งหมายก าหนดการให้สภาฯได้รับทราบทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น) 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการแจ้งข่าวหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีผมขอปิด 
(ประธานสภาฯ) การประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   

ปิดประชุมเวลา  14.00  น.  

          
               (ลงชื่อ)                                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายสังคม  วงภูดร) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 



๑๕ 
 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายสมพร  พูลเปี่ยม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 

 
                                             (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายวิทยา  หาญมนตรี) 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20        

 
 
                              (ลงชื่อ)                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ยุทธพันธ์) 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 

                         

                                        (ลงชื่อ)                                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายเหมันต์  แอ่นดอย) 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 


